



Title :	มพฉ. ปลื้มรับรางวัลนวัตกรรมสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับชาติ
Subject Heading 1 :	
Subject Heading 2 :	
Source :	ดวงใจดี ข่าว ๑
Date :	พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

# ม.แม่ฟ้าหลวง ปลื้ม รับรางวัล นวัตกรรมสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับชาติ

เมื่อเร็วๆ นี้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลนวัตกรรมสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับชาติ (ประจำปี 2555) เนื่องในวันสหกิจศึกษาไทย 2555 จัดขึ้น ณ ห้องรอยัล จูบิลีบอลรูม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยรางวัลที่ได้รับดังกล่าวนี้ เป็นผลงานวิจัยในหัวข้อเรื่อง Automatic student Allocation System Cooperative Education ของนายอดิศร วงศ์วาลย์ เจ้าหน้าที่บริหารส่วนจัดหางานและฝึกงานนักศึกษา และดร. สุพงษ์ อุดมา สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

นายอดิศร วงศ์วาลย์ หนึ่งในเจ้าของงานวิจัยดังกล่าวเปิดเผยว่า ตนเองเป็นเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและได้รับทุนจากมหาวิทยาลัยให้ศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาที่สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยได้ทำการศึกษาวิจัยเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการทำวิทยานิพนธ์ งานวิจัยนั้นเกี่ยวข้องกับระบบการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่จะเป็โปรแกรมที่จะช่วยให้นักศึกษาและเจ้าหน้าที่ ให้การทำงานของส่วนจัดหางานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลนวัตกรรมสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับชาติ ในปีนี้ (2555) โดยงานวิจัยนั้นมีส่วนช่วยให้นักศึกษาค้นหาสถานที่ฝึกงานได้ตรงกับความต้องการพัฒนาตนเองของนักศึกษาได้มากขึ้น จึงมีส่วนให้งานจัดหางานและฝึกงานนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมีประสิทธิภาพมากขึ้น



"งานวิจัยของผมจะเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาแอปพลิเคชัน ที่จะช่วยนักศึกษาเลือกสถานประกอบการที่มีความสอดคล้องกับคุณสมบัติของเขา ที่มีความแม่นยำมากขึ้น ก่อนที่เขาจะตัดสินใจไปฝึกงานจริงๆ เพื่อจะลดปัญหาเกิดการล้มเหลวในการฝึกงานแล้วก็จะช่วยให้เขาได้ฝึกงานในตำแหน่งงานหรือสถานประกอบการที่สนับสนุนคุณลักษณะส่วนตัวของนักศึกษา ให้ได้พัฒนาจุดแข็งของเขาให้ได้มากขึ้น" นายอดิศร กล่าว

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ยังได้รับรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับเครือข่ายภาคเหนือตอนบน 2 รางวัล ได้แก่ รางวัลสถานศึกษาดำเนินงานสหกิจศึกษาดีเด่น และรางวัลสถานประกอบการดำเนินการสหกิจศึกษาดีเด่น ประเภท สถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม ได้แก่ โรงแรม The Unique Collection of Hotels&Resorts โดยสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นผู้เสนอ